

DIRECTION—PROPRIÉTAIRE NGUYỄN VĂN CỬ & LUC-TINH—SAIGON

Lục Tỉnh Tân Văn (LỤC-TỈNH-TÂN-VĂN & NAM-TRUNG-NHỨT-BÁO-REUNIS) JOURNAL QUOTIDIEN

NHẬT BÁO xuất bản mỗi ngày, trừ ngày lễ và ngày chạp-nhật

POUR LES ANNONCES S'ADRESSER: A Saigon: aux Bureaux de Journal rue Catinat, 102-105-107 (1er étage) A Hanoi: aux Bureaux du Trung Bắc Tân-Văn, 10, rue Truong-Binh A Paris: chez M.M. Davignon, Bourdès & Co, 9, rue Truchet.

BÀI DIỄN THUYẾT

của quan Thống-đốc Nam-kỳ Maurice COGNACQ đọc ngày khai hội quân-lực hội-dồng nhóm lệ thường năm 1925

(Tiếp theo)
Quốc lực đến 1.200.000 tấn, tỷ nhiên có lợi thêm đến 60 triệu qua năm hay không? Vậy thì Nam-kỳ cần phải làm cho quốc lực tăng tiến tới độ gần bằng ra ngoài cho họ mà hưởng số lợi ấy.

Sở lực giống lúa. — Trừ ra phương pháp làm ruộng như cũ, chúng ta cần phải làm ruộng mới. Cần phải làm ruộng mới để sản xuất lúa gạo mà bán cho các nước ngoài. Cần phải làm ruộng mới để sản xuất lúa gạo mà bán cho các nước ngoài.

NGƯỜI KHÁCH Ở BATTANG

Một cái gương đoàn-thể cho người An-nam

Gianh xích Đại-Nam mới đây có lên làm trò tại Battambang. Hôm buổi đầu — nghe lời mấy người ở trên Battambang thuyết người đi ra rừ đàng, nhưng ai cũng thấy là lừa bịp — một chủ chỉ nói nhiều khach-triêu mà không thấy có người khach nào đi tới cả.

Người khách khach-triêu ở Battambang ra, là có nhân, các máy Nam nay, có một gianh xích Ang-Lê mà đàng làm trò, nhưng chỉ có một hai người khach ở đây có vẻ là một thành ra sự ganh xích nói người khach nói đi coi cả.

ĐEM RỘT CỦA NGƯỜI TỘI TỬ BÌNH

Thật là một cảnh tượng đáng sợ

Nhà vãng về đi ai hay biết. Trích truyện trong tạp chí pháp luật: Hình phạt về tội phạm. Hình phạt về tội phạm. Hình phạt về tội phạm.

THƠ TÍN

Cung ông Nguyễn-Đôn-Tân-phê.
Vera rồi tôi tiếp được thơ của ông gửi đến phi phòng Thương-mại Saigon (Chambre de Commerce) ở đường số 4 và số 6, xin chỉ giáo.

Vô tuyền-diện

Bột-lư-ganb.
Nhớ ai người lại bắt về và phân động ngày 17 Juillet của ông bằng c.

QUYỀN TIỀN

Table with 2 columns: Name and Amount. Includes names like MM. T. N. M. Tenappachetty, G. Guymer Saigon, Tran-quoc-Vang, etc.

CUỘC NGHINH TIẾP QUAN TOÀN-QUYỀN VARENNE

Đầu-báo về một tiếp đôn chức chương trình nghị sự của tân Toàn-quyền Varenne. Ông Paul Lecat, là chủ tịch của hội đồng lập pháp của tỉnh này.

ROI HỒI CHO TRẺ NÈO XEM AU GUIGNON

(Góc-đường Blancette và Marc-Pourpe)
Chương trình ngày 15 và 16 Novembre 1925.
1. A l'Atelier des Colonies à la France (têr. p.)
2. Les deux portefeuille (têr. p.)
3. Poète Pierre X. P.















